

Số: 119/TTYT-KHDD

Yên Lạc, ngày 20 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường phòng chống dịch
Covid-19 đối với người bệnh, người
cao tuổi và khai báo y tế điện tử

Kính gửi: - Các khoa/phòng Trung tâm y tế;
- Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Căn cứ Công văn số 1386/BCĐQG, ngày 19 tháng 3 năm 2020 về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới có diễn biến rất phức tạp. Để chủ động phòng ngừa cho đối tượng có nguy cơ cao, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc yêu cầu Trưởng các khoa/phòng, Trưởng trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo, có các hành động cụ thể nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người cao tuổi, người có các bệnh lý và các đối tượng có nguy cơ khác, cụ thể như sau:

1. Đối với các trạm y tế xã, thị trấn

Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã, thị trấn, phối hợp với Hội người cao tuổi, các ban, ngành liên quan thống kê và lập danh sách, quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác; Phối hợp với công an, dân quân, trưởng thôn,.. chỉ đạo cộng tác viên dân số, y tế thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Thông báo rộng rãi số điện thoại của cán bộ y tế trên địa bàn xã thị trấn để người dân cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe người dân, đặc biệt người cao tuổi, người mắc các bệnh không lây nhiễm. Hướng dẫn dinh dưỡng tăng cường sức khỏe cho các đối tượng người cao tuổi.

Khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, thị trấn để được tư vấn sức khỏe; trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh (hết thuốc, cần chỉnh liều...); luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu ra ngoài nhà.

Thực hiện khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 111/TTYT

-KHDD, ngày 16/3/2020 của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc về việc hướng dẫn đăng nhập cài đặt và khai báo y tế tự nguyện bằng ứng dụng NCOVI của Bộ TTTT và Bộ y tế, cho người dân, khách du lịch nhập cảnh nội địa phòng chống COVID – 19 hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác. Trong quá trình khai báo y tế điện tử, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ số điện thoại 0949760366 để được hướng dẫn.

2. Đối với Trung tâm y tế

Tại các khoa lâm sàng, quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác. Thực hiện chế độ dinh dưỡng tăng cường sức khỏe cho người bệnh cao tuổi theo hướng dẫn của viện dinh dưỡng.

Giao cho khoa Dược-KSNK-TBVTYT tham mưu Ban giám đốc, phối hợp với cơ quan BHXH huyện, hướng dẫn phòng khám Nội -TH thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối thiểu 2 tháng).

Giao cho khoa YTCC, phối hợp với các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh về việc hướng dẫn quản lý sức khỏe người cao tuổi đến khám bệnh, điều trị tại Trung tâm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn các trạm y tế xã, thị trấn thực hiện tại xã, thị trấn; Tổng hợp báo cáo đúng quy định.

Các khoa/phòng, trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm y tế thực hiện khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn cho người bệnh.

Nhận được Văn bản này yêu cầu trưởng các khoa/phòng, trưởng trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở y tế: (để b/c);
- GD, các PGD TT Y tế : (C/đ);
- Như kính gửi: (để t/h);
- Lưu: VT, KHDD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thắng